

Số: *46* /BC-UBND

*Ngọc Hồi, ngày 28 tháng 02 năm 2020*

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang**

Thực hiện Công văn số 152/SVHTTDL-XDNSVH&GD ngày 21/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ; UBND huyện Ngọc Hồi báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

#### **I. Đặc điểm tình hình:**

Ngọc Hồi là một huyện miền núi nằm ở phía bắc tỉnh Kon Tum, gồm 7 xã, 1 thị trấn, đời sống sản xuất của nhân dân chủ yếu bằng nghề nông nghiệp. Hiện nay có 17 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc bản địa cư trú lâu đời là: Brâu, Xê Đăng, Giê - Triêng. Ngoài ra, còn có người kinh và các dân tộc từ phía bắc di cư vào sinh sống tại huyện. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hoá riêng, góp phần tô điểm cho văn hóa huyện Ngọc Hồi đa dạng và phong phú. Cộng đồng các dân tộc trong huyện có mối quan hệ giao hòa, đoàn kết, tôn trọng phong tục tập quán của nhau và chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền từ huyện đến cơ sở, nhất là sau khi có Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

#### **II. Kết quả thực hiện:**

##### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo**

- UBND huyện đã ban hành Công văn số 558/UBND-TH ngày 05/4/2018 về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện; Công văn số 1943/UBND-TH ngày 10/10/2018 về việc nâng cao chất lượng công tác đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 658/KH-UBND ngày 20/4/2018 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện....

- Chỉ đạo các phòng, ban, trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc



tang bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức lãng phí; phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương...

## **2. Công tác tuyên truyền, vận động:**

- Công tác tuyên truyền đã được tăng cường với nhiều hình thức như: băng rôn, pano, áp phích, bảng biển và cờ các loại; tuyên truyền trên trang tin địa phương (Đài truyền thanh – Truyền hình huyện), Trang Thông tin điện tử huyện, loa xe cộ động và hệ thống đài truyền thanh của các xã, thị trấn... Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền gắn với các cuộc họp, vận động hội viên, đoàn viên, qua đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trên địa bàn về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

- Trong 2 năm (2018 - 2019) đã tổ chức tuyên truyền, được kết quả như sau: treo 40 tấm băng rôn, 02 cụm pano lớn, 35 tấm pano bướm, 16 buổi tuyên truyền bằng loa lưu động về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Trang Thông tin điện tử huyện đã xây dựng, phát sóng nhiều tin, bài, phóng sự nêu gương người tốt việc tốt, ca ngợi những tấm gương điển hình tiên tiến, phê phán những hành vi, thói quen sai trái, vi phạm chuẩn mực đạo đức, vi phạm pháp luật trong việc cưới, việc tang, lễ hội... Ngoài ra UBND các xã, thị trấn đã tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân bằng hình thức lồng ghép trong các cuộc họp thôn/TDP thu hút hàng chục ngàn lượt người nghe.

- Công tác tuyên truyền vận động việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được lồng ghép vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và gắn Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hàng năm các cơ quan đơn vị, tổ chức cơ sở đều xây dựng Kế hoạch học tập chuyên đề Hồ Chí Minh; UBND các xã, thị trấn rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy ước, hương ước của thôn, làng, đưa việc cưới, việc tang phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tổ chức biểu dương, khen thưởng đối với gương người tốt việc tốt, mô hình tiên tiến được nhân rộng, kịp thời xử phạt hành chính đối với những trường hợp vi phạm quy ước, quy chế của thôn/làng.

- Thời gian qua, có sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Đã góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, kinh tế gia đình được phát triển; kịp thời chấn chỉnh những hành vi thiếu văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hủ tục, mê tín dị đoan trong bộ phận quần chúng nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong dư luận xã hội. Hầu hết các đám cưới, đám tang được tổ chức gọn nhẹ, trang trọng, tiết kiệm, bỏ các thủ tục rườm rà theo tục lệ cũ.



### **3. Kết quả thực hiện**

+ **Về việc cưới:** Theo thống kê, trong 02 năm qua, trên địa bàn huyện có 766 đám cưới được tổ chức. 100% đám cưới đều thực hiện đúng luật hôn nhân gia đình, nam nữ kết hôn trên cơ sở tự nguyện, không bị cha mẹ sắp đặt, không vi phạm về tảo hôn, đảm bảo được sự vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm, hình thức tổ chức đám cưới phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình, phong tục truyền thống của dân tộc; phần lớn là tổ chức tiệc mặn; tuy nhiên, cũng có nơi chỉ tổ chức một bữa cơm thân mật trong nội bộ họ hàng, hạn chế các nghi thức rườm rà, tốn kém. Đặc biệt, việc sử dụng thuốc lá trong đám cưới đã giảm hẳn so với trước, có 95% đám cưới không dùng thuốc lá để đãi khách. Việc thách cưới và những phong tục lạc hậu khác cũng đã giảm nhiều. Nhiều mô hình tổ chức lễ cưới theo nếp sống văn hoá mới như ở xã Đắc nông, Đắc Dục rất phù hợp với điều kiện kinh tế hiện nay của người dân trong xã, những mô hình này ngày càng được nhân rộng ra trong các địa phương. Điểm tiến bộ trong việc cưới hiện nay là nam nữ kết hôn dựa trên cơ sở tình yêu, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tảo hôn, thách cưới hoặc gả ép con theo ý cha mẹ như trước kia. Độ tuổi kết hôn đảm bảo đúng luật hôn nhân và gia đình. Bên cạnh đó, trong các quy ước văn hóa ở các địa phương đều vận động thanh niên nam nữ nên học tập, ổn định nghề nghiệp, có thu nhập, có những kiến thức tối thiểu về làm chồng, làm vợ và làm cha mẹ trước khi kết hôn.

+ **Trong việc tang:** Về cơ bản, việc tang trong nhân dân đã loại bỏ được những hủ tục, thực hiện tang lễ tiết kiệm và khoa học, đảm bảo vệ sinh. Tập quán khi có người chết thì gia đình phải mổ heo nay đã được giảm nhiều. Tuy việc xem ngày, giờ để chôn cất người chết còn phổ biến nhưng thi hài người chết đã được các địa phương thực hiện đúng quy định không để quá 48 giờ. Ở nhiều xã đã có những quy định, hướng dẫn các thôn bản thành lập ban tang lễ hay hội bảo thọ cùng nhau phối hợp tổ chức việc tang trọng thể, chu đáo, thể hiện sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng đối với gia đình có người qua đời. Các xã đã có quy hoạch nơi chôn cất (nghĩa trang nhân dân), có phân công người hướng dẫn chôn cất đảm bảo vệ sinh chung. Theo thống kê, trong 02 năm có 591 trường hợp khai tử. Trong đó, hình thức hỏa táng, điện táng là 0 trường hợp; Thời gian lưu giữ thi hài trên 48h là 0 trường hợp. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang đã dần đi vào cuộc sống, trở thành thói quen tốt của nhân dân.

### **III. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:**

#### **1. Tồn tại, hạn chế:**

- **Việc cưới:** Vẫn còn tình trạng một bộ phận nhân dân và cán bộ, đảng viên tổ chức cưới linh đình, phô trương, xa hoa, lãng phí. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn còn hiện tượng chưa coi trọng thủ tục kết hôn, khai sinh cho con...

- **Việc tang:** Vẫn còn tình trạng rải tiền, vàng mã trên đường, làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan.



Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của UBND huyện Ngọc Hồi./.

**Nơi nhận:**

- Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch (b/c);
- TT Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP;
- Phòng VH&TT;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Y Lan**